

Số: 133 /PGDDT

V/v hướng dẫn tổ chức Ngày sách  
và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025

Nam Sách, ngày 28 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS , TH&THCS.

Thực hiện Kế hoạch số 389/SGDDT-GDTrH-GDTrX ngày 24/2/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai thực hiện các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam như sau:

### **I. Mục đích, yêu cầu**

#### **1. Mục đích**

Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Nâng cao trách nhiệm của các nhà trường, cơ sở giáo dục đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc cho học sinh.

Tổ chức Ngày Sách lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm xây dựng không gian văn hoá- lịch sử, gắn kết văn hoá đọc với đời sống văn hoá, xã hội của đơn vị góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của nhà trường.

#### **2. Yêu cầu**

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1862/QĐ-TT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam;

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các trường học, cơ sở giáo dục đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng

ứng tích cực của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc.

Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp với các hoạt động và các sự kiện khác của ngành đơn vị.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Công tác thông tin, tuyên truyền**

#### *1.1. Nội dung tuyên truyền*

Tiếp tục tuyên truyền việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hàng năm làm Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức về tầm quan trọng và ý nghĩa, cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội.

Tuyên truyền các hoạt động Hội thảo, giao lưu, tọa đàm, kể chuyện theo sách; trao đổi sách, giới thiệu sách; tổ chức các cuộc thi đọc sách, thi bình sách, giới thiệu các kỉ lục về sách; ký tặng sách, hiến tặng sách; triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách của các đơn vị phát hành sách; hoạt động quyên góp sách...

Tuyên truyền về Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4 để nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về tầm quan trọng và ý nghĩa, cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội.

Tôn vinh cá nhân tiêu biểu của đơn vị trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách. Phản ánh và ghi nhận các hoạt động của Hội sách, chương trình giao lưu, tọa đàm về sách...

#### *1.2. Hình thức tuyên truyền*

Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau khi tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên báo Hải Dương; Đài phát thanh cấp huyện và Đài phát thanh cấp xã; Trang thông tin điện tử, fanpage... của các đơn vị.

Tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin của đơn vị, kết hợp với tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam...

### **2. Thời gian và nội dung tổ chức**

#### *2.1. Thời gian tổ chức*

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ ngày 28/2/2025 đến ngày 01/5/2025.

#### *2.2. Nội dung và các hoạt động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam*

Tổ chức Ngày hội sách tại các trường học; Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình

quyên góp sách, ủng hộ sách để cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng thư viện, tủ sách trường học...

Tổ chức hoạt động và phát huy hiệu quả, chất lượng của các thư viện trường học nhằm thu hút giáo viên, học sinh đọc và làm theo sách; phát động phong trào chung tay xây dựng thư viện nhà trường, lớp học, thư viện xanh, Tủ sách học đường, xây dựng không gian đọc Hồ Chí Minh...nhằm khuyến khích, nhân rộng phong trào, rèn luyện thói quen đọc sách, góp phần nâng cao tri thức và phát triển văn hoá đọc trong học sinh và tiến tới xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại đơn vị thông qua các sự kiện khác của ngành, đơn vị nhằm xây dựng văn hoá đọc.

### III. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng các trường xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết về thời gian, tên chủ đề và hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 của trường mình.

2. Phòng GDĐT, Sở GDĐT sẽ dự các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 được tổ chức trọng tâm từ ngày 28/2/2025 đến ngày 01/5/2025 tại một số trường.

Phòng GDĐT đề nghị các trường phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 theo hướng dẫn trên, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT trước ngày 03/5/2025 (bản mềm gửi theo địa chỉ email: pgdnamsach@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu.

**TRƯỞNG PHÒNG**  
  
**Nguyễn Trọng Phan**